

Số: 411 /BV

Nhà Bè, ngày 06 tháng 5 năm 2024

V/v triển khai ban hành cập nhật
khuyến cáo triển khai hiệu quả hoạt
động được lâm sàng tại các bệnh viện

Kính gửi: Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện huyện Nhà Bè

Căn cứ Công văn số 3840/SYT-NVY ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành cập nhật khuyến cáo triển khai hiệu quả hoạt động được lâm sàng tại các bệnh viện;

Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Trưởng các khoa, phòng triển khai ban hành cập nhật khuyến cáo triển khai hiệu quả hoạt động được lâm sàng tại các bệnh viện cho tất cả nhân viên trong khoa, phòng được biết.

2. Đề nghị tổ tin học đăng tải toàn nội dung ban hành cập nhật khuyến cáo triển khai hiệu quả hoạt động được lâm sàng tại các bệnh viện trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện huyện Nhà Bè www.benhviennhabe.vn.

3. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Trưởng các khoa, phòng báo cáo Phòng Kế hoạch tổng hợp để kịp thời tham mưu với Giám đốc xem xét.

Trên đây là nội dung triển khai ban hành cập nhật khuyến cáo triển khai hiệu quả hoạt động được lâm sàng tại các bệnh viện. Đề nghị các khoa, phòng thực hiện nghiêm nội dung trên.

(Đính kèm ban hành cập nhật khuyến cáo triển khai hiệu quả hoạt động được lâm sàng tại các bệnh viện)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Bs. CKII. Nguyễn Hữu Thơ

KHUYẾN CÁO TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN

1. Triển khai hoạt động dược lâm sàng theo quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện là trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện. Phân công một thành viên trong Ban Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động dược lâm sàng, chỉ đạo khoa Dược phối hợp phòng Kế hoạch tổng hợp (KHTH) và các khoa, phòng có liên quan xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn triển khai hoạt động dược lâm sàng theo quy định, định kỳ có sơ kết đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.

2. Thành lập bộ phận/tổ Dược lâm sàng trực thuộc khoa Dược của các bệnh viện, trưởng khoa Dược phân công dược sĩ đại học chuyên trách hoạt động dược lâm sàng. Ban hành quy chế phối hợp giữa khoa Dược, phòng KHTH, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng có liên quan nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và triển khai có hiệu quả các hoạt động dược lâm sàng theo quy định.

3. Căn cứ vào kế hoạch ngắn hạn và dài hạn triển khai hoạt động dược lâm sàng, rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn theo quy định cho hoạt động dược lâm sàng theo lộ trình. Khuyến khích người phụ trách công tác dược lâm sàng có trình độ sau đại học chuyên ngành dược lâm sàng.

4. Xây dựng, cập nhật các quy trình có liên quan đến hoạt động dược lâm sàng, thể hiện rõ nhiệm vụ của dược sĩ lâm sàng, tối thiểu phải có các quy trình: giám sát sử dụng thuốc tại khoa lâm sàng; báo cáo phản ứng có hại của thuốc; tư vấn cung cấp thông tin thuốc; hạn chế sử dụng hoặc giám sát các loại thuốc đặc biệt như thuốc kháng sinh ưu tiên quản lý, thuốc có khoảng điều trị hẹp, thuốc có nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng; hướng dẫn cách pha và bảo quản các thuốc tiêm truyền; cảnh báo chống nhầm lẫn các thuốc có tên gọi gần giống nhau và nhìn giống nhau (LASA).

5. Tăng cường thông tin thuốc và đa dạng hoá hình thức thông tin thuốc cho nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng và người bệnh như: tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, qua thư điện tử, qua trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội...Phân công nhân viên phụ trách hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh ngoại trú tại khu vực khoa Khám bệnh của bệnh viện. Khuyến khích định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý ban hành bản tin dược lâm sàng đến các khoa điều trị trong bệnh viện.

6. Triển khai hoạt động bình bệnh án và bình đơn thuốc do phòng KHTH tổ chức với sự tham gia của dược sĩ lâm sàng, phản hồi kịp thời các sai sót đến bác sĩ trực tiếp kê đơn, đồng thời phổ biến và rút kinh nghiệm trong toàn bệnh

viện. Nội dung bình bệnh án và bình đơn thuốc cần tập trung vào các vấn đề: chỉ định thuốc phù hợp chẩn đoán và tuân thủ Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, sai sót trong kê đơn theo quy định, cảnh báo phản ứng có hại của thuốc được chỉ định hoặc kê đơn, chi phí đơn thuốc hợp lý.

7. Bổ sung thành phần dược sĩ lâm sàng tham dự hội chẩn các trường hợp bệnh lý phức tạp, không đáp ứng điều trị và cho ý kiến về chọn lựa thuốc, phối hợp thuốc, chọn lựa thuốc thay thế, pha chế dung dịch nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch,... Khuyến khích triển khai việc theo dõi nồng độ trị liệu trong máu đối với các thuốc có khoảng trị liệu hẹp như vancomycin, aminoglycosid, digoxin,... tại các bệnh viện đủ điều kiện nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

8. Khi số lượng dược sĩ lâm sàng hạn chế, ưu tiên chọn các khoa bệnh nặng hoặc các khoa có người bệnh thường được chỉ định sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc để ưu tiên triển khai các hoạt động của dược sĩ lâm sàng trực tiếp ngay tại khoa lâm sàng như: tham dự các buổi giao ban chuyên môn hàng ngày của khoa và đi buồng bệnh cùng với bác sĩ điều trị để trao đổi và tư vấn trực tiếp cho bác sĩ điều trị trong chỉ định thuốc hợp lý cho người bệnh.

9. Phối hợp với phòng KHTH, phòng Điều dưỡng, phòng/tổ Quản lý chất lượng, triển khai hiệu quả hệ thống thu thập sự cố y khoa liên quan đến chỉ định, sử dụng thuốc, trong đó hoạt động thu thập, báo cáo sự cố liên quan đến phản ứng có hại của thuốc (ADR) đảm bảo được thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định, tiến hành điều tra kịp thời các nguyên nhân, có biện pháp khắc phục và phòng ngừa hiệu quả.

10. Chọn các vấn đề ưu tiên liên quan đến dược lâm sàng, ngoài Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, làm chủ đề ưu tiên cho hoạt động đào tạo liên tục và sinh hoạt khoa học kỹ thuật của bệnh viện. Phối hợp với phòng KHTH và các khoa, phòng có liên quan thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên đề về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả theo yêu cầu của Hội đồng thuốc và điều trị xuất phát từ thực tiễn về tình hình sử dụng thuốc của bệnh viện.

11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin thuốc, quản lý sử dụng thuốc: xây dựng phần mềm giám sát kê đơn và chỉ định thuốc theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phần mềm cảnh báo tương tác thuốc, phần mềm theo dõi phản ứng có hại của thuốc, phần mềm sử dụng thuốc đối với phụ nữ có thai và cho con bú; kết nối dữ liệu tồn kho thuốc với hệ thống tra cứu tồn kho thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch triển khai của Sở Y tế. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo lộ trình về số hóa hồ sơ bệnh án, tiến tới bệnh án điện tử có tích hợp công cụ giám sát, phản hồi, tương tác

giữa dược sĩ lâm sàng với bác sĩ điều trị về chỉ định thuốc hợp lý trên hồ sơ bệnh án điện tử cụ thể của người bệnh.

12. Tổ chức giao ban định kỳ chuyên đề về hoạt động dược lâm sàng nhằm lượng giá hiệu quả các hoạt động đã triển khai, chủ động nắm bắt những vướng mắc để có giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu về hiệu quả điều trị, chi phí điều trị hợp lý và hạn chế tối đa các tai biến điều trị do sử dụng thuốc. Tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa các bệnh viện về triển khai hoạt động dược lâm sàng.

HỘI ĐỒNG CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỞ Y TẾ

